

Số: 81/TB-CTHA

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO
Kết luận của Cục trưởng Cục THADS tỉnh
tại cuộc họp giao ban ngày 14/3/2016

Sáng ngày 14/3/2016, Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Họp giao ban thường kỳ cơ quan. Thành phần: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chấp hành viên và toàn thể công chức, người lao động Cục THADS tỉnh. Tại cuộc họp, đồng chí Cục trưởng đã thông báo, quán triệt các văn bản của cấp trên, nội dung công tác của các đơn vị, của ngành. Kết thúc cuộc họp, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Kết luận một số việc cụ thể như sau:

1. Đối với vụ việc Chi cục THADS TP Thái Nguyên ban hành văn bản số 114/CV-CCTHA ngày 10/3/2016 xin ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ, vụ Nguyễn Đức Tân và Nguyễn Thị Kim Anh, trú tại: tổ 15, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên phải thi hành án cho ông Dương Văn Khiêm trú tại tổ 25, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên (theo Bản án số 41/2015/DSPT ngày 28/7/2015 của TAND tỉnh Thái Nguyên).

1.1. Về vụ việc này, liên quan đến đơn kêu cứu của vợ chồng ông Đặng Văn Đương gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh có văn bản yêu cầu Cục trưởng Cục THADS tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại vụ việc đảm bảo đúng quy định pháp luật. Kết quả báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân. Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã trao đổi trực tiếp với đồng chí Chi cục trưởng, Chi cục THADS TP Thái Nguyên yêu cầu rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quá trình tổ chức thi hành vụ việc cho kỹ xem có đủ điều kiện hoãn thi hành án theo đơn kêu cứu của vợ chồng ông Đương? để báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/3/2016 (đây là vụ việc đã được Tòa án giải quyết, xét xử nhiều lần, những người liên quan vẫn tiếp tục khiếu kiện gay gắt, gửi nhiều đơn, thư đến các cơ quan Trung ương, địa phương). Cục THADS tỉnh không chỉ đạo Chi cục THADS Thái Nguyên phải hoãn thi hành án và kê biên tài sản như nội dung công văn xin ý kiến chỉ đạo của Chi cục THADS TP Thái Nguyên nêu. Đồng chí Chi cục trưởng báo cáo xin ý kiến miệng với Cục trưởng, Cục trưởng chỉ đạo *“thẩm quyền giải quyết là của Chi cục về họp thống nhất nếu không có vướng mắc thì tiếp tục thực hiện và Chi cục trưởng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm pháp luật về THADS”*.

Về việc này: Phê bình Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Thái Nguyên trong toàn ngành THADS tỉnh về việc tiếp thu không đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng, đã ban hành văn bản không khách quan, phát ngôn không chính xác cần phải kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc.

1.2. Sau khi xem xét nội dung Công văn xin ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của Chi cục THAD TP Thái Nguyên và biên bản cuộc họp Hội đồng Chấp hành viên Chi cục THADS TP Thái Nguyên ngày 09/3/2016 đã thống nhất ý kiến: Hoãn thi hành án đối với vụ việc trên là không có căn cứ, việc kê biên tài sản đối với hai thửa đất và tài sản trên đất tại phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên của vợ chồng ông Tân là đúng quy định của pháp luật. Việc thống nhất cao quan điểm của *Hội đồng Chấp hành viên Chi cục THADS TP Thái Nguyên*, tổ chức thi hành án đúng pháp luật và không có khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ trong việc tổ chức thi hành vụ việc nêu trên do đó, Cục THADS tỉnh không phải trả lời về chỉ đạo nghiệp vụ.

1.3. Quá trình tổ chức thi hành vụ việc nêu trên, Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Thái Nguyên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm pháp luật về THADS.

2. Đối với việc báo cáo, xin hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ của Chi cục THADS huyện Đồng Hỷ vụ Lưu Thị Nụ (xã Hóa Thượng). Thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 3823/BTP-TCTHADS ngày 19/10/2015 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Đồng Hỷ chỉ đạo Chấp hành viên tiếp tục thực hiện các trình tự, thủ tục tiếp theo theo quy định (Điều 75 Luật THADS 2014) và chờ kết quả giải quyết của Tòa án. Cục THADS tỉnh không có văn bản riêng chỉ đạo nghiệp vụ đối với vụ việc này.

3. Yêu cầu Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã, các Phòng chuyên môn thuộc Cục chuẩn bị hồ sơ thi hành án, báo cáo đầy đủ, chính xác bằng văn bản theo Đề cương của Viện KSNDTC để phục vụ công tác kiểm sát trực tiếp của Viện KSNDTC tại các cơ quan THADS tỉnh Thái Nguyên và gửi báo cáo về Cục THADS trước **ngày 22/3/2016** (Cục THADS tỉnh đã gửi Đề cương đến các đơn vị qua thư điện tử).

Tại cơ quan Cục THADS tỉnh giao Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án chủ trì phối hợp với bộ phận Tổng hợp, Kế toán, Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, sổ sách và kiểm tra kỹ lưỡng để phục vụ kiểm sát xong trước **ngày 20/3/2016** báo cáo Cục trưởng (*các Phó Cục trưởng chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện*).

4. Về việc yêu cầu các Chi cục THADS thuộc tỉnh báo cáo cụ thể, chi tiết từng vụ việc liên quan đến án tín dụng ngân hàng nhưng việc báo cáo còn sơ sài, chưa rõ ràng, không cụ thể...

Giao Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án đôn đốc báo cáo chi tiết từng vụ việc, của từng cơ quan THADS thuộc tỉnh về những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết (*hiện tại một số đơn vị báo cáo lý do khác là chưa đầy đủ, không cụ thể*). Kết quả tổng hợp báo cáo Cục trưởng bằng văn bản trước **ngày 20/3/2016**.

5. Mỗi Chi cục THADS cấp huyện thuộc tỉnh cử từ 02 đến 05 Chấp hành viên của đơn vị mình tham gia Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp và chỉ đạo của Tổng cục THADS (văn bản gửi qua địa chỉ thư điện tử các đơn vị) và gửi danh sách về Cục THADS tỉnh trước **ngày 17/3/2016**.

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phổ biến, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung trên, kịp thời báo cáo, phản ánh vướng mắc về Văn phòng Cục THADS tỉnh để tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh;
- Lãnh đạo Cục THADS tỉnh;
- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục; | (thực hiện)
- Chi cục THADS cấp huyện thuộc tỉnh;
- Lưu: VT, VP(B)

**TL. CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Bình